

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.23 แนวโน้มระยะสั้นแข็งค่าตามสกุลเงินเอเชีย , กรอบ 31.13-31.33

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.23 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.21 แนวโน้มแข็งค่าตามการฟื้นตัวของสกุลเงินเอเชียที่มีแนวโน้มฟื้นตัวทั้งหมด จากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวต่อเนื่อง และความเสี่ยงจากแรงกดดัน trade war มีแนวโน้มลดลง คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 31.13-31.33

* นายจิตติพล พฤษภาเมธาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส Chief Investment Office บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ (SCBS CIO) กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.23 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ มีแนวโน้มฟื้นตัวทั้งหมด จากประเด็นหลักที่เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่เงินหยวนจีน (CNY) แข็งค่าขึ้น โดยไม่มีแรงต้านจากธนาคารกลางจีน

* พร้อมกันนี้ระยะสั้นก็มีข่าวดี จากความเห็นขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ที่กล่าวว่าการเรียกเก็บภาษีสินค้าจีนของสหรัฐ ละเมิดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ช่วยลดแรงกดดันจากความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้า เป็นบวกต่อค่าเงินเอเชียทั้งหมด

* คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 31.13-31.33 บาท/ดอลลาร์

* ในคืนที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) จากการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงแรงในช่วงสัปดาห์ก่อน ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.5% พร้อมกับ STOXX 600 ที่ปิดตัวบวก 0.6% ขณะที่บอนด์ยีลด์ทั่วโลกทรงตัวรอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในช่วงเช้าวานนี้

* ส่วนฝั่งตลาดเงินก็ไม่มีความเคลื่อนไหวทิศทางใหม่ นักลงทุนส่วนใหญ่ซื้อขายบนแนวโน้มดอลลาร์ที่อ่อนค่า 0.3% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยมีเยนญี่ปุ่น (JPY) ปรับตัวลงมาแต่ระดับ 105.50 เยน/ดอลลาร์เป็นตัวหนุนหมายความว่านักค้าเงินในตลาดไม่มีมุมมองที่ชัดเจนสำหรับทิศทางของค่าเงินสกุลหลัก จึงกลับมาซื้อขายสกุลเงินที่ปลอดภัยก่อนเช่นกัน

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 93.14 วานนี้ 93.03

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 307.38 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,133.54 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 31.228 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้